

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

คลิก [ที่นี่](#) เพื่อดาวนโหลดหรือพิมพ์สำเนานโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

บทนำและขอบเขต

BeiGene มุ่งมั่นในการให้ความเคารพและการปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ “ข้อมูลส่วนบุคคล” คือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณซึ่งอาจเชื่อมโยงกลับมาหาคุณได้

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (กล่าวคือ

หน่วยงานที่กำหนดวิธีการและเหตุผลในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ของคุณ) ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ คือ BeiGene, Ltd. เว้นแต่:

- นโยบายหรือประกาศความเป็นส่วนตัวอีกฉบับหนึ่งกล่าวถึงหน่วยงานอื่น หรือ
- คุณกำลังติดต่อหรือทำงานให้กับหน่วยงานอื่นของ BeiGene

ในกรณีเช่นนี้ หน่วยงานอื่นที่ถูกกล่าวถึงหรือหน่วยงานที่คุณกำลังติดต่อหรือทำงานด้วยจะเป็นผู้ควบคุม หากคุณมีคำถามหรือข้อร้องเรียน และต้องการติดต่อผู้ควบคุมข้อมูลหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล โปรดดูหัวข้อ “การใช้สิทธิ์ของคุณ” ด้านล่าง

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ฉบับนี้ (ในที่นี่จะเรียกว่า

“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) มีไว้สำหรับ ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพและบุคลากรทางการแพทย์อื่น ๆ (เช่น เกสัชกร นักสถิติ เจ้าหน้าที่ และผู้แทนอื่น ๆ ของสำนักงานการแพทย์ โรงพยาบาล และศูนย์การศึกษาและศูนย์การแพทย์) รวมกัน (“บุคลากรทางการแพทย์”) ซึ่งให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ BeiGene, Ltd. และ/หรือบริษัทในเครือ (“BeiGene” “เรา” “ของเรา”) และ/หรือเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับ

นโยบายฉบับนี้จะอธิบายว่าเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไรและคุณสามารถใช้สิทธิ์ของคุณได้อย่างไร

สิ่งสำคัญบางประการที่ควรคำนึงถึงเมื่อคุณอ่านข้อความนี้ ได้แก่:

1. นโยบายความเป็นส่วนตัวบางส่วนอาจไม่เกี่ยวข้องกับคุณ

ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่คุณอาศัยอยู่หรือประเภท

ของข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่เราเก็บรักษาไว้ ตัวอย่างเช่น หากเราไม่ได้ชำระเงินให้กับคุณ เราจะไม่ต้องการข้อมูลด้านการธนาคารของคุณ

2. ในบางกรณี นโยบายหรือประกาศความเป็นส่วนตัวอื่น ๆ อาจเพิ่มเติมหรือแทนที่นโยบายฉบับนี้ หากเป็นเช่นนั้น นโยบายหรือประกาศอื่น ๆ จะเป็นนโยบายที่ใช้กับวิธีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
3. เว็บไซต์ เว็บพอร์ทัล แอปพลิเคชันมือถือ หรือบริการดิจิทัลอื่น ๆ ของเรา (รวมเรียกว่า “เว็บไซต์” ของเรา) อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่เราไม่ได้ดำเนินการ ควบคุม หรือรับรอง เมื่อคุณไปที่เว็บไซต์เหล่านั้น เราจะไม่รับผิดชอบต่อความคุ้มครองและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลใด ๆ ที่คุณให้ไว้ เราขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของพวกเขาและติดต่อพวกเขาโดยตรง เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของพวกเขา

ข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก

เว็บไซต์ของเราไม่ได้มีเจตนาใช้กับผู้ที่อายุน้อยกว่า 16 ปี (“เด็ก”)

เราไม่อาจระบุได้ว่ามีการเก็บรวบรวมข้อมูล

ส่วนบุคคลโดยตรงจากเด็กผ่านทางเว็บไซต์ของเรา ดังนั้นหากคุณเป็นเด็ก

โปรดอย่าใช้เว็บไซต์ของเราหรือ

ให้ข้อมูลใด ๆ แก่เราผ่านทางเว็บไซต์ของเราหรืออย่างอื่น

เว้นแต่เราจะได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือ

ผู้ปกครองก่อน หากเกี่ยวข้อง

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

เรามุ่งมั่นที่จะปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นประจำเพื่อสะท้อนถึงแนวทางปฏิบัติของเรา

ดังนั้น เราจึงแนะนำให้ตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะ

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาเอกสาร เราอาจดำเนินการเพื่อแจ้งให้คุณทราบก่อนที่จะมีผลบังคับใช้

วันที่มีผลบังคับใช้สำหรับการปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุด: 10 พฤศจิกายน 2023

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผลโดย BEIGENE

เราอาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณในประเภทต่อไปนี้
 ขึ้นอยู่กับการสื่อสารระหว่างคุณกับ BeiGene ในช่วงสิบสอง (12) เดือนที่ผ่านมา:

ประเภท	ตัวอย่าง
ข้อมูลระบุตัวตน	ชื่อ นามสกุล ชื่อย่อ อายุหรือวันเดือนปีเกิด สัญชาติ เพศ ภาพถ่าย วิดีโอ ไฟล์บันทึกเสียง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน และบัตรประจำตัวที่ออกโดยหน่วยงานราชการ (เช่น ใบขับขี่ หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี หนังสือเดินทาง) ที่ตั้งสำนักงาน บัตรประจำตัว ส่วนบุคคล หมายเลขประกันสุขภาพแห่งชาติ หมายเลขประกันสังคม หรือความสามารถ ทางภาษา
รายละเอียดติดต่อ	ที่อยู่ไปรษณีย์ที่บ้านหรือที่ทำงาน ที่อยู่อีเมล และ/หรือหมายเลขโทรศัพท์
ข้อมูลทางวิชาชีพ	มาตรฐานหมายเลขประจำตัวผู้ให้บริการแห่งชาติ (NPI) ข้อมูลใบอนุญาต (เช่น ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม) แผนก ตำแหน่งงาน สถานะการจ้างงาน ข้อมูลการศึกษา คุณวุฒิวิชาชีพและใบประกอบวิชาชีพ ประสบการณ์การทำงานและสาขาเฉพาะทาง ประวัติอาชญากรรม สถานะการถูกตัดสิทธิ์ และ/หรือประวัติ การเป็นสมาชิกของ เครือข่ายวิชาชีพ การเข้าร่วมการประชุม การเป็นสมาชิก โปรแกรมและกิจกรรม สิ่งตีพิมพ์ หรือรางวัลและการจัดอันดับการมีอิทธิพล (เราขอให้ระบุข้อมูลดังกล่าวในประวัติส่วนตัว หรือข้อมูลที่ให้ไว้กับเราซึ่งเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์หรือการติดต่อสื่อสารของเรา)
ข้อมูลทางการพาณิชย์	ข้อมูลการส่งจ่ายยา รายละเอียดการจองการเดินทาง และ/หรือประวัติการเดินทาง ข้อมูลด้านการขายและการตลาด
ข้อมูลด้านความสัมพันธ์	ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือในอดีตของคุณกับเรา บริษัทอื่น ๆ และนักวิจัยอื่น ๆ และการติดต่อสื่อสารระหว่างคุณกับผู้แทนฝ่ายขายหรือเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ของเรา
ข้อมูลการชำระเงินและข้อมูลทางการเงิน	ข้อมูลเกี่ยวข้องกับจำนวนเงินที่ออกใบแจ้งหนี้และ/หรือการชำระเงินที่จ่าย การบริการที่ให้ การเดินทาง ที่พัก อาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภาษี การเปิดเผยข้อมูล ทางการเงิน ข้อมูลทางการธนาคาร ข้อมูล W9 ที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงิน และข้อมูลอื่น ๆ เก็บที่รวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานตามกฎหมายและความโปร่งใส หรือ เพื่อชำระค่าบริการหรือชดใช้ค่าใช้จ่ายให้แก่คุณ ตลอดจนค่าตอบแทน รวมถึงการถือหุ้น

	<p>และโบนัส นอกจากนี้ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินให้แก่คุณ ที่เปิดเผยต่อสาธารณะโดยบุคคลภายนอก และข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น ๆ ของ BeiGene ที่คุณหรือสมาชิกในครอบครัวอาจถือครองอยู่</p> <p>หากคุณเข้าร่วมในการศึกษาวิจัยทางคลินิก</p>
<p>ข้อมูลด้านการประเมิน</p>	<p>การประเมินภายใน การประเมินผล ผลตอบรับ การจัดประเภท หรือการให้คะแนน ประสิทธิภาพของกิจกรรมและผลลัพธ์ทางวิชาชีพของคุณ</p>
<p>ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตของคุณ เครื่องข่ายอิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ของเรา</p>	<p>เราเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานบัญชีอีเมลของ BeiGene อินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ และอุปกรณ์อื่น ๆ ของเราที่คุณอาจเข้าถึงได้</p> <p>เรายังอาจเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณผ่านกล้องวงจรปิดด้วย หากคุณเยี่ยมชมสำนักงานแห่งใดแห่งหนึ่งของเรา หรือเข้าร่วมกิจกรรมของเรา</p> <p>เพื่อใช้สำหรับการทำงานที่เหมาะสมของเว็บไซต์และบริการของเรา</p> <p>ตลอดจนวัตถุประสงค์</p> <p>ในการวิเคราะห์ธุรกิจภายใน เช่น การวัดผลผู้ชม เราอาจเก็บรวบรวมและใช้: ที่อยู่ IP ประเภทอุปกรณ์ ประเภทเบราว์เซอร์ ภาษา ประวัติการเข้าชม ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง ข้อมูล</p> <p>การติดตาม ตัวระบุออนไลน์ของคุณ และข้อมูลอื่น ๆ</p> <p>เกี่ยวกับการโต้ตอบของคุณกับเว็บไซต์</p> <p>และบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของเรา และและบริการของพวกเขา นอกจากนี้ เราอาจตรวจสอบการโพสต์และกิจกรรมทางสื่อสังคมออนไลน์ทางวิชาชีพของคุณ</p>
	<p>สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และเทคโนโลยีการเก็บรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ โปรดอ่าน นโยบายคุกกี้ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ที่คุณกำลังเข้าถึง</p>
<p>ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนของคุณกับ BeiGene</p>	<p>วันที่และหัวข้อของคำขอหรือการแลกเปลี่ยนของคุณกับบริการของ BeiGene</p>
<p>อื่น ๆ</p>	<p>ข้อมูลเพิ่มเติมที่จำเป็นสำหรับการโต้ตอบของเรากับคุณ</p> <p>รวมถึงข้อมูลที่กำหนดโดยกฎหมาย ผู้ให้บริการของเรา หรือผู้ร่วมงาน</p> <p>ซึ่งอาจรวมถึงรายละเอียดต่าง ๆ ที่คุณระบุไว้ในสัญญา</p>

	และคำถามที่คุณถามเรา รวมถึงสิ่งที่คุณชอบ และหากมีการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับความชอบด้านอาหารและข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ
--	--

ข้อมูลบางอย่าง (เช่น ข้อมูลด้านสุขภาพ) อาจถือว่ามีความละเอียดอ่อนกว่าภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ เราไม่ได้เก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลนี้เป็นประจำ

(ยกเว้นว่าเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมสนับสนุนผู้ป่วยของเรา) แต่เมื่อเราดำเนินการ เราจะ:

- เก็บรวบรวมข้อมูลนี้เมื่อมีความจำเป็นเท่านั้น
- ใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อปกป้องและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของคุณ และ
- แจ้งให้ทราบและ/หรือขอความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากคุณ ก่อนที่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของคุณตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

แหล่งที่มาของข้อมูล

ในกรณีส่วนใหญ่ เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยตรงจากคุณ เช่น

เมื่อคุณโต้ตอบกับเราหรือผู้แทน

ของเราทางโทรศัพท์ อีเมล หรือด้วยตนเอง กรอกแบบฟอร์มหรือแบบสำรวจ ให้บริการ เข้าร่วม หรือขอให้พิจารณาการศึกษาวิจัยทางคลินิก โปรแกรม คณะกรรมการที่ปรึกษาหรือที่ปรึกษาของเรา ลงทะเบียนบัญชี เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจาก BeiGene หรือขอรับสื่อและข้อมูลทางการตลาด

บางครั้ง เรายังอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณจากแหล่งข้อมูลทางเลือก เช่น

พันธมิตรและผู้ร่วมงานด้าน

การวิจัย ร้านขายยาเฉพาะทาง บริษัทประกันสุขภาพ หรือแหล่งข้อมูลสาธารณะที่เข้าถึงได้ (เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ และแพลตฟอร์มดิจิทัลอื่น ๆ) ฐานข้อมูลของสิ่งตีพิมพ์ วารสาร สมาคม เว็บไซต์

คณะกรรมการ ทะเบียนระดับชาติ สมุดรายชื่อบุคลากรตามวิชาชีพ

และฐานข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์

ของบุคคลภายนอก) นอกจากนี้เรายังสามารถรับข้อมูลจากผู้ขายและผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอก

เพื่อที่เราจะได้ติดต่อคุณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพของคุณ

หรือเพื่อทำความเข้าใจแนวทาง

การรักษาในสาขาเฉพาะทางของคุณได้ดียิ่งขึ้น

หากคุณใช้เว็บไซต์ของเรา เราอาจรวบรวมข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่น ๆ

ของคุณผ่านการใช้คุกกี้

และเทคโนโลยีการรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ ของเรา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูนโยบายคุกกี้ของเรา

เพราะเหตุใดเราจึงประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

วิธีที่เราจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณขึ้นอยู่กับเหตุผลที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว เช่น พิจารณาจากการโต้ตอบของคุณกับ BeiGene กฎหมายที่บังคับใช้ ตลอดจนขั้นตอนและข้อกำหนดของเราเองตามที่ระบุไว้

ด้านล่าง:

จุดประสงค์	ตัวอย่างการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ	พื้นฐานทางกฎหมาย
การสร้างและการจัดการบัญชีของคุณบนเว็บไซต์	<ul style="list-style-type: none"> ตั้งคำบัญชีของคุณ ช่วยให้คุณเข้าสู่ระบบ (ผ่านเครื่องมือการลงชื่อเข้าระบบครั้งเดียวโดยใช้ข้อมูลเว็บไซต์อื่น ๆ) ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับบัญชีแก่คุณ อัปเดตบัญชีของคุณ 	การดำเนินการตามข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง
การจัดการความสัมพันธ์ส่วนบุคคลและที่ผูกพันโดยสัญญา กับคุณ	<ul style="list-style-type: none"> เพื่อรักษาความสัมพันธ์ของเรา (เช่น เมื่อคุณเข้าร่วม หรือขอรับการพิจารณา การศึกษาวิจัยทางคลินิก โปรแกรมการเข้าถึงยาในกรณีพิเศษ คณะกรรมการที่ปรึกษาหรือที่ปรึกษา และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ BeiGene) เพื่อให้สอดคล้องกับข้อผูกพันด้านการชำระเงินและที่ผูกพันโดยสัญญา เพื่อจัดการกับคำขอหรือข้อร้องเรียน 	ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของคุณกับ BeiGene: <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนก่อนทำข้อตกลง หรือ - การดำเนินการตามข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง หรือ - ปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายและกฎระเบียบซึ่งบังคับใช้กับ BeiGene

<p>การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ และโปรแกรมของ BeiGene ให้ดีขึ้น</p>	<ul style="list-style-type: none"> • เพื่อพิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสม อำนวยความสะดวกในการจัดการ การบริหาร และการจัดการในการติดตาม ความก้าวหน้าและผลลัพธ์เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ บริการ และโปรแกรมบางอย่าง • เพื่อจัดการการวิจัยและพัฒนา ความร่วมมือ และการวิจัยด้านการตลาด ของ BeiGene 	<p>ผลประโยชน์โดยชอบด้วย กฎหมายของ BeiGene ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ และโปรแกรมต่าง ๆ ให้ดีขึ้น</p>
<p>การส่งการติดต่อสื่อสารที่คุณอาจสนใจ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • เพื่อติดต่อคุณโดยอ้างอิงข้อมูลที่มาจาก แหล่งข้อมูลภายนอกเนื่องจาก ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพของคุณ • เพื่อส่งข้อมูลด้านการตลาดหรือด้าน วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ บริการที่เกี่ยวข้อง • เพื่อส่งการสื่อสารด้านธุรกรรม การบริหาร และการตลาด เกี่ยวกับธุรกิจและกิจกรรม ทางการแพทย์ของ BeiGene (รวมถึง ผลิตภัณฑ์ บริการ โปรแกรม และกิจกรรม ของ BeiGene) 	<p>ผลประโยชน์โดยชอบด้วย กฎหมายของ BeiGene เพื่อพัฒนากิจกรรมทางธุรกิจ (โดยได้รับความยินยอมจากคุณ หากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ไว้)</p>
<p>การให้ข้อมูลด้าน การศึกษาและด้าน ความตระหนักรู้</p>	<ul style="list-style-type: none"> • เพื่อให้ข้อมูลด้านการศึกษาแก่คุณ รวมถึง การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะทางสุขภาพ และภาวะของโรค ผลิตภัณฑ์ โปรแกรม และบริการต่าง ๆ ของเรา 	<p>ผลประโยชน์โดยชอบด้วย กฎหมายของ BeiGene เพื่อยกระดับการศึกษาและ ความตระหนักรู้เกี่ยวกับสภาวะท างสุขภาพและสภาวะของโรค</p>

<p>การจัดการกิจกรรมหรือโปรแกรมของ BeiGene สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพโดยเฉพาะ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • เพื่อลงทะเบียนคุณ • เพื่อจัดการกิจกรรมหรือโปรแกรมที่ขึ้นอยู่กับผู้เข้าร่วม • เพื่อสื่อสารเกี่ยวกับกิจกรรมหรือโปรแกรมกับคุณ • เพื่อบันทึกกิจกรรมหรือโปรแกรมของ BeiGene สำหรับการเผยแพร่ซ้ำหากเกี่ยวข้อง 	<p>ผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ BeiGene เพื่อพัฒนากิจกรรมทางธุรกิจ (โดยได้รับความยินยอมจากคุณหากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้)</p>
<p>การปรับปรุงเว็บไซต์และบริการตลอดจนประสบการณ์ของคุณในฐานะผู้ใช้งานเว็บไซต์</p>	<ul style="list-style-type: none"> • เพื่อประเมินและปรับปรุงเว็บไซต์และบริการของเว็บไซต์ เช่น ติดตามการวิเคราะห์หน้าเพจในเว็บไซต์ของเราความสำเร็จในการแจ้งเตือนทางอีเมลระดับการเข้าชมเว็บไซต์ และข้อมูลการใช้งานอื่น ๆ • เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่ออกแบบมาเพื่อคุ้มครองและเพิ่มความปลอดภัยของเว็บไซต์ 	<p>ผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ BeiGene ในการปรับปรุงเว็บไซต์และบริการตลอดจนประสบการณ์จากผู้ใช้บนเว็บไซต์ของคุณ</p>
<p>การจัดการในการดำเนินคดีหรือก่อนการดำเนินคดี</p>	<ul style="list-style-type: none"> • เพื่อดำเนินการกับการละเมิดใด ๆ ที่เกิดขึ้น • เพื่อจัดการข้อพิพาทหรือการดำเนินคดีใด ๆ 	<p>ผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ BeiGene ในการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของตน</p>
<p>การปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายและกฎระเบียบ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายและกฎระเบียบ เช่น ที่เกี่ยวข้องกับการยื่นคำขอตามกฎระเบียบหรือการปฏิบัติตามข้อผูกพันของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา การรายงานความปลอดภัยและความโปร่งใส และเพื่อการติดตามการสืบสวน และบังคับใช้การปฏิบัติตาม 	<p>ข้อผูกพันทางกฎหมายและกฎระเบียบ ซึ่งบังคับใช้กับ BeiGene</p>

	<p>นโยบายของเรา ตลอดจนกฎหมายและข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ</p> <ul style="list-style-type: none"> • เพื่อดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิ์ของคุณ 	
อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> • เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อจุดประสงค์ด้านธุรกิจทั่วไปอื่น ๆ (เช่น การจัดการ การชำระเงิน การจัดการบัญชี การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การเก็บทรัพย์สินของเรา ให้ปลอดภัย การตรวจติดตามและการบังคับให้ปฏิบัติตามนโยบายของ BeiGene การจัดการสัญญา การจัดทำเว็บไซต์ของเรา การรับผู้ป่วยใหม่และหรืออาสาสมัครรายใหม่ในการวิจัย การป้องกัน การฉ้อโกง และการรับรองว่าเราปฏิบัติตามกฎหมายและกิจกรรมทั่วไปอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน 	<p>ผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย ของ BeiGene หรือ ข้อผูกพันทางกฎหมายและกฎระเบียบ ซึ่งบังคับใช้กับ BeiGene</p>

การจัดทำโปรไฟล์และ/หรือการตัดสินใจแบบอัตโนมัติ

“การจัดทำโปรไฟล์” หมายถึงการวิเคราะห์ความสนใจ นิสัย พฤติกรรม และคุณลักษณะอื่น ๆ ของบุคคลเพื่อคาดการณ์หรือตัดสินใจเกี่ยวกับพวกเขา “การตัดสินใจแบบอัตโนมัติ” คือเมื่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบอัตโนมัติ หรืออัลกอริทึมทำการคาดการณ์หรือทำการตัดสินใจนั้น ตัวอย่างเช่น เพื่อที่จะปรับแต่งการติดต่อสื่อสารของเรากับบุคลากรทางการแพทย์ เหนือสิ่งอื่นใด เราอาจประเมินความเชี่ยวชาญระยะเวลาประสบการณ์ ผู้ป่วยและโรคที่รักษา รูปแบบการสั่งยา การวิจัยและสิ่งตีพิมพ์ และการโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ทางวิชาชีพ อย่างไรก็ตาม จะไม่มีการจัดทำโปรไฟล์ การคาดการณ์หรือการตัดสินใจแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบโดยไม่ได้รับการตรวจสอบจากมนุษย์

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นระยะเวลาานเท่าใด

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตราบเท่าที่จำเป็น

ด้วยเหตุผลที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว

ส่วนตัวฉบับนี้ ในบางครั้ง

เราจะเก็บไว้เป็นเวลานานกว่านั้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อผูกพันทางกฎหมายของเรา

ในการตัดสินใจว่าเราจะเก็บไว้เป็นเวลานานเพียงใด เราจะพิจารณาจำนวน ประเภท และความละเอียดอ่อนของข้อมูล ความเสี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

เพราะเหตุใด

เราจึงต้องการข้อมูลดังกล่าว เราสามารถทำได้เช่นเดียวกันโดยไม่ต้องใช้สิ่งนี้หรือไม่

และข้อกำหนดทางกฎหมาย กฎระเบียบ และการปฏิบัติตามข้อกำหนดทั่วโลกที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

เมื่อคุณสมัครรับการแจ้งเตือนทางอีเมลหรือจดหมายข่าว

เราจะเก็บข้อมูลของคุณไว้จนกว่าคุณจะยกเลิกการสมัคร หากคุณร้องขอ

เราจะเก็บข้อมูลนั้นไว้จนกว่าเราจะดำเนินการตามการร้องขอของคุณจนเสร็จสมบูรณ์

หากคุณขอยกเลิกการสมัคร เราจะเก็บบันทึกการร้องขอของคุณไว้นานเท่าที่จำเป็นเพื่อแสดงให้เห็นว่าเราปฏิบัติตามการร้องขอนั้น

นอกจากนี้ เรายังจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้ เพื่อ:

- ระยะเวลาที่เกี่ยวข้องตามช่วงเวลาตามกฎหมายบังคับ หากจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้เป็นหลักฐาน
- การปฏิบัติตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เช่น ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางการค้า กฎหมาย การปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎระเบียบ

เราประมวลผลข้อมูลของคุณที่ไหนและเราจะปกป้องข้อมูลอย่างไร

BeiGene ดำเนินงานในหลายประเทศทั่วโลก

และข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกเข้าถึงหรือแบ่งปันกับบริษัท BeiGene

และบุคคลภายนอกในประเทศต่าง ๆ ได้ดังที่ได้อธิบายไว้ในหัวข้อ การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณของนโยบายความเป็นส่วนตัวส่วนตัวนี้

กฎหมายในบางประเทศอาจไม่ได้ให้ความคุ้มครองในระดับที่เท่ากันกับกฎหมาย

ในประเทศหรือภูมิภาคของคุณ เมื่อเป็นเช่นนั้นและตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เราจะทำตามขั้นตอน

เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณปลอดภัย เช่น การทำสัญญากับผู้รับข้อมูลของคุณ หรือการดำเนินการป้องกันข้อมูลเพิ่มเติม

แม้ว่าเราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อปกป้องข้อมูลของคุณ แต่เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์ โปรดใช้ความระมัดระวังในการตัดสินใจว่าคุณจะแบ่งปันข้อมูลใดกับเราเมื่อคุณส่งข้อมูลทางออนไลน์

การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายในกลุ่มบริษัท BeiGene และกับบุคคลภายนอกตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง ข้อมูลที่เราแบ่งปัน ทำไมเราจึงแบ่งปันข้อมูล และความคุ้มครองที่เราให้ขึ้นอยู่กับว่าบุคคลภายนอกคือใครและตั้งอยู่ที่ไหน อย่างไรก็ตาม เราไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวม

ผู้รับ	จุดประสงค์
บริษัทต่าง ๆ ของกลุ่ม BeiGene (เช่น BeiGene, Ltd. และ/หรือบริษัทในเครือ) และพนักงาน	เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายในกลุ่มบริษัท BeiGene เพื่อจุดประสงค์ด้านการบริหารจัดการ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านเทคนิค และ/หรือด้านการตลาดทั่วโลกของเรา โดยเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมทางธุรกิจและการแพทย์ทั่วโลกและ/หรือระดับโลก
ผู้ให้บริการของ BeiGene (เช่น ผู้ให้บริการด้านการชำระเงิน องค์กรรับทำวิจัยตามสัญญา ห้องปฏิบัติการกลาง ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ฯลฯ)	เราทำงานร่วมกับผู้ให้บริการเพื่อช่วยเราในการจัดการธุรกิจของเราทั่วโลก รongรับด้านการปฏิบัติงานและด้านเทคนิค (เช่น การศึกษาวิจัยทางคลินิกหรือการวิจัยอื่น ๆ ซึ่ง BeiGene หรือพันธมิตร หรือผู้ร่วมงานของเราให้การสนับสนุน)
พันธมิตรทางธุรกิจและผู้ร่วมงานของ BeiGene (เช่น นักวิทยาศาสตร์ภายนอก บุคลากรทางการแพทย์ ร้านขายยา และพันธมิตรด้านเภสัชกรรม ตัวแทนจัดจำหน่าย ฯลฯ)	เราทำงานร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจและผู้ร่วมงานเพื่อช่วยเราในการจัดการธุรกิจของเราทั่วโลก รongรับด้านการปฏิบัติงานและด้านเทคนิคในบริบทของกิจกรรมทางธุรกิจและทางการแพทย์ระดับโลกของ BeiGene
ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีและความปลอดภัยของ BeiGene (เช่น	เราทำงานร่วมกับผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีและความปลอดภัยเพื่อช่วยเราในการจัดการการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีและด้านความปลอดภัย

<p>ผู้ให้บริการโฮสติ้งซอฟต์แวร์ ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ให้บริการด้านการตลาด ฯลฯ)</p>	<p>ภัย และด้านการบริหาร ด้านการปฏิบัติงาน ด้านเทคนิค สำหรับกิจกรรมทางธุรกิจและทางการแพทย์ระดับโ ลกของเรา</p>
<p>หน่วยงานหรือองค์กรที่มีอำนาจด้านการบริ หาร จัดการ การกำกับดูแล หรือการพิจารณาคดี และบุคคลภายนอกอื่น ๆ</p>	<p>เราอาจได้รับคำขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจาก หน่วยงานหรือองค์กรที่มีอำนาจด้านการบริหารจัดการ การกำกับดูแล หรือการพิจารณาคดี (ตัวอย่างเช่น ศาล) และบุคคลภายนอกอื่น ๆ เราจะแบ่งปันข้อมูล ส่วนบุคคลเป็นการเฉพาะเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพัน ทางกฎหมายหรือกฎระเบียบใด ๆ และ/หรือในกรณี ที่มีการร้องขอโดยชัดแจ้งและสมเหตุสมผล หรือ ในกรณีที่มีการกล่าวหาว่าละเมิดข้อกำหนด ทางกฎหมายหรือกฎระเบียบ</p>
<p>ที่ปรึกษา (เช่น ผู้ตรวจสอบภายนอก ทนายความ และกลุ่มบุคคลที่คล้ายกัน)</p>	<p>เราทำงานกับที่ปรึกษาเพื่อให้ความช่วยเหลือเรา ในด้านการบริหารจัดการ ด้านการปฏิบัติงาน และ/หรือด้านเทคนิคสำหรับกิจกรรมทางธุรกิจและ ทางการแพทย์ระดับโลกของเรา ในบางครั้ง เราอาจ แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับที่ปรึกษา หากจำเป็น สำหรับการบริการต่าง ๆ ที่พวกเขามอบให้ เช่น การจัดการข้อพิพาทและประเด็นทางกฎหมายอื่น ๆ</p>
<p>บุคคลภายนอกอื่น ๆ</p>	<p>หากมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกี่ยวกับโครงสร้างข อง BeiGene เช่น การรวมกิจการ การโอน การขาย สินทรัพย์ของ BeiGene หรือการล้มละลาย อาจมี การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังผู้อื่นโดย เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงภายใต้ความยินยอมของ คุณ หากเกี่ยวข้อง</p>

ตัวเลือกและสิทธิ์ของคุณ

คุณสามารถเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่เราได้ อย่างไรก็ตาม
นี่อาจหมายความว่า คุณจะไม่สามารถ

สามารถรักษาความสัมพันธ์หรือการติดต่อของคุณกับเรา หรือไม่สามารถใช้บริการบางอย่าง เช่น
บริการช่วยเหลือผู้ป่วยได้

ภายใต้กฎหมายบางฉบับ เช่น ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (GDPR) ระเบียบปฏิบัติ
ความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคในรัฐแคลิฟอร์เนียปี 2018 (CCPA) ระเบียบปฏิบัติสิทธิความเป็นส่วนตัว
ในรัฐแคลิฟอร์เนียปี 2020 (CPRA) หรือกฎหมายความปลอดภัยทางไซเบอร์ของจีน

(รวมถึงกฎระเบียบ

ที่ใช้บังคับและมาตรฐานระดับชาติ) คุณอาจมีสิทธิ์ต่อไปนี้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
ขึ้นอยู่กับกฎหมายที่บังคับใช้ในที่ตั้งของคุณ:

- **สิทธิ์ในการเข้าถึง** คุณสามารถขอข้อมูลที่ชัดเจน โปร่งใส และเข้าใจได้เกี่ยวกับวิธีที่เราจัดการ
ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่และบุคคลที่เราแบ่งปันข้อมูลให้
และขอสำเนาข้อมูลดังกล่าวได้
- **สิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูล** คุณสามารถขอให้เราแก้ไขข้อมูลที่คุณคิดว่าล้าสมัยหรือไม่ถูกต้อง
และหรือขอให้ดำเนินการให้ครบถ้วนหากไม่สมบูรณ์ได้
- **สิทธิ์ในการลบข้อมูล** คุณยังสามารถร้องขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ในบางกรณีด้วย
- **สิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอมของคุณ** หากเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่ให้คุณ
ให้ความยินยอม คุณมีสิทธิ์ที่จะเพิกถอนความยินยอมของคุณ
โดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้อง
ตามกฎหมายของสิ่งที่เราก่อนหน้านี้
- **สิทธิ์ในการยกเลิกการติดต่อสื่อสารในอนาคต** คุณสามารถเลือกที่จะไม่รับ (ยกเลิกการสมัคร)
การติดต่อสื่อสารบางอย่างในอนาคต เช่น อีเมลด้านการตลาด
- **สิทธิ์ในการเคลื่อนย้ายข้อมูล**
คุณอาจมีสิทธิ์ที่จะร้องขอให้เราถ่ายโอนข้อมูลที่ให้ไว้กับเราจากองค์กรหนึ่ง
ไปยังอีกองค์กรหนึ่งหรือมอบให้กับคุณ

คุณอาจมีสิทธิ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่คุณอาศัยอยู่และตำแหน่งที่

สำนักงานของ BeiGene ซึ่งจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนั้นตั้งอยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
โปรดดูหัวข้อเฉพาะ
ของรัฐที่เกี่ยวข้อง

การใช้สิทธิ์ของคุณ

หากคุณต้องการใช้สิทธิ์ของคุณ คุณสามารถส่งอีเมลถึงเราได้ที่ privacy@beigene.com

เราจะตอบกลับการร้องขอของคุณภายในระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในบางครั้ง เราอาจจำเป็นต้อง

ต้องยืนยันตัวตนของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คุณขอจริง ๆ และเพื่อรักษาข้อมูลของคุณให้ปลอดภัย เราจะแจ้งให้คุณทราบ เมื่อคำขอของคุณเสร็จสมบูรณ์ หากเราปฏิเสธคำขอของคุณ (ตัวอย่างเช่น เนื่องจากได้รับ

การยกเว้น) หรือหากมีค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามคำขอของคุณ

คุณสามารถเลือกบุคคลที่จะดำเนินการในนามของคุณได้

แต่เราจะต้องตรวจสอบตัวตนของพวกเขาและทำให้

แน่ใจว่าพวกเขาได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของคุณ หากเราไม่สามารถตรวจสอบพวกเขาได้

เราอาจไม่

สามารถดำเนินการตามคำขอได้

การร้องเรียน

หากคุณเชื่อว่า BeiGene จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไม่ถูกต้องหรือละเมิดสิทธิ์ของคุณ คุณอาจมีสิทธิ์

ติดต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลในพื้นที่ของคุณเพื่อยื่นเรื่องร้องเรียน

แต่คุณยังสามารถแจ้งให้เราทราบได้โดยส่ง

อีเมลไปที่ privacy@beigene.com เราให้ความสำคัญกับข้อกังวลของคุณเป็นอย่างมาก

เราจะไม่เลือกปฏิบัติกับคุณในการใช้สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลที่คุณมีภายใต้กฎหมาย

นโยบายคุกกี้ของเรา

คุกกี้ แท็กพิกเซล และตัวติดตามอื่น ๆ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “คุกกี้”)

เป็นไฟล์ขนาดเล็กที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน

นำมาใช้เพื่อจัดเก็บหรือเรียกหาข้อมูลของคุณในเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ (คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต

อุปกรณ์มือถือ ฯลฯ) เมื่อเข้าเยี่ยมชมบริการออนไลน์ของเรา สิ่งเหล่านี้ช่วยให้เว็บไซต์จดจำสิ่งที่คุณชอบและ

นำมาปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ

เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราเป็นครั้งแรก (หรือหลังจากการลบคุกกี้) เราจะขออนุญาตการใช้คุกกี้จากคุณ

คุณอาจเลือกที่จะยอมรับคุกกี้ทั้งหมด เลือกคุกกี้เฉพาะบางประเภท หรือปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมด (นอกเหนือจาก

คุกกี้ที่จำเป็น) คุกกี้ไม่ได้ระบุตัวตนของคุณเป็นการส่วนตัว แต่จะระบุอุปกรณ์ที่คุณใช้งานอยู่
สิ่งเหล่านี้ช่วยให้เรา

เข้าใจกิจกรรมการท่องเว็บของคุณเพื่อที่จะจดจำอุปกรณ์ในภายหลัง
หรือเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บ บันทึกสิ่งที่คุณชอบ
และทำให้ประสบการณ์ออนไลน์ของคุณดีขึ้น

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และดูว่าคุกกี้ใดบ้างที่อยู่ในอุปกรณ์ของคุณ
คุณสามารถไปที่เว็บไซต์ เช่น www.aboutcookies.org หรือ www.allaboutcookies.org

คุกกี้ที่แน่นอนที่เราใช้จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่คุณกำลังดู/ใช้งานอยู่
เราอาจใช้คุกกี้
ประเภทต่อไปนี้:

- คุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่ง: คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้แน่ใจว่าเว็บไซต์ของเราทำงานได้อย่างถูกต้อง
โดยช่วยเรื่อง
ความปลอดภัย ทำให้การท่องเว็บง่ายขึ้น และแสดงหน้าเว็บได้อย่างถูกต้อง
คุณอาจปิดใช้งานคุกกี้เหล่านี้
ด้วยการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณ แต่อาจเกิดผลกระทบต่อการทำงานของเว็บไซต์บางแห่ง
คุณจะยัง
สามารถท่องเว็บไซต์ได้
- คุกกี้ที่วัดผลการทำงานของเว็บไซต์:
คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราเข้าใจว่าผู้เยี่ยมชมใช้งานเว็บไซต์อย่างไรเพื่อ
นำมาใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ต่อไป โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ เช่น
จำนวนผู้เยี่ยมชม พวกเขามาจากไหน และพวกเขาเยี่ยมชมหน้าใด
- คุกกี้สื่อสารสังคมออนไลน์:
คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถโต้ตอบกับปลั๊กอินสื่อสังคมบนเว็บไซต์ของเราและ
แบ่งปันเนื้อหาในเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ และ
- คุกกี้การกำหนดเป้าหมาย (การโฆษณา):
คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราแสดงโฆษณาที่เฉพาะเจาะจงแก่คุณ วัดประสิทธิภาพของโฆษณา
และปรับแต่งเนื้อหาให้ตรงกับความสนใจและพฤติกรรมการศึกษาของคุณ
คุกกี้ดังกล่าวอาจติดตามคุณเมื่อเวลาผ่านไปและทั่วทั้งเว็บไซต์ (เช่น
หากคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา
หลายครั้งหรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ BeiGene หลายแห่ง)

นอกเหนือจากการเลือกคุกกี้ด้วยตัวคุณเองแล้ว เว็บเบราว์เซอร์ส่วนมากจะให้คุณควบคุมคุกกี้ผ่านการตั้งค่าเบราว์เซอร์ด้วย ตามปกติ คุณสามารถลบคุกกี้ที่มีอยู่และตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณให้ปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมดตามค่าเริ่มต้นได้ ตรวจสอบหน้าแรกของเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อดูคำแนะนำ หากคุกกี้ปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมดคุณอาจยังคงใช้เว็บไซต์ของเราได้ แต่คุณสมบัติบางอย่างอาจทำงานได้ไม่ถูกต้อง

แม้ว่าคุกกี้ส่วนใหญ่จะไม่ได้บันทึกที่อยู่ Internet Protocol (IP) ของคุณ

(หมายเลขที่ระบุคอมพิวเตอร์ของคุณ

โดยผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต) แต่คุกกี้บางตัวจะใช้ข้อมูลนี้ในการตรวจสอบตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ทั่วไปเพื่อทำให้

มั่นใจว่าคุณจะถูกนำไปยังเว็บไซต์ในเวอร์ชันที่ใช้กับตำแหน่งของคุณ เป็นต้น นอกจากนี้

ระบบของเราจำเป็น

ต้องมีที่อยู่ IP ของคุณเพื่อกำหนดเส้นทางข้อมูล (เช่น รูปภาพบนเว็บไซต์) กลับไปหาคุณ นอกจากนี้เรายังอาจใช้ที่อยู่ IP เพื่อติดต่อสื่อสารหรือบล็อกผู้เยี่ยมชมที่ไม่ปฏิบัติตาม [ข้อกำหนดการใช้งาน](#) ของเราด้วย

สำหรับคุกกี้ที่กำหนดเป้าหมาย (การโฆษณา) เราจะตอบสนองต่อสัญญาณ “ห้ามติดตาม”

จากเบราว์เซอร์

ของคุณ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญาณ “ห้ามติดตาม” ได้ที่: <https://allaboutdnt.com/>

การติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวส่วนตัวฉบับนี้หรือวิธีที่เราทำสิ่งต่าง ๆ

โปรดอย่าลังเล

ที่จะติดต่อเราโดยส่งอีเมลไปที่ privacy@beigene.com

เราจะพยายามตอบกลับคำขอของคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เพื่อรักษาข้อมูลของคุณให้ปลอดภัย เราจะตรวจสอบตัวตนของคุณก่อนที่จะให้สิทธิ์ในการเข้าถึงหรือทำการเปลี่ยนแปลง โปรดทราบว่าแม้ว่าเราจะลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลของคุณ ก็อาจมีข้อมูลหลงเหลืออยู่ในบันทึกของเรา

เรามุ่งมั่นที่จะให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ รวมถึงผู้พิการด้วย หากคุณต้องการเอกสารนี้ในรูปแบบอื่นโปรดติดต่อเราที่ privacy@beigene.com